

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ BA, HĐND HUYỆN KHÓA XX  
ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT GIẢI QUYẾT**

*(Kèm theo báo cáo số:           /BC-UBND ngày    /12/2021 của Chủ tịch UBND huyện)*

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan được giao tham mưu/giải quyết
I	<b>LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI: 25 Ý KIẾN</b>	
	<b>TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 02 Ý KIẾN</b>	
1	<p><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất sau đo đạc; giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với các trường hợp cấp đổi GCNQSD đất, cấp mới GCNQSD đất (đặc biệt thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất thay đổi về ranh giới thửa đất) đảm bảo đúng quy định pháp luật và đáp ứng tiến độ theo quy định?</i></p> <p>Công tác cấp GCN QSD đất luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, tập trung lãnh chỉ đạo. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu cấp GCN QSD đất từng loại cho các xã, thị trấn (Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/3/2020). Đồng thời, tổ chức hội nghị ngày 12/3/2021 để quán triệt, triển khai thực hiện đến các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo kế hoạch xây dựng, năm 2021 toàn huyện cấp 8000 giấy sau đo đạc, cấp 100% thửa đất chưa cấp sau dồn điền đổi thửa, 100% thửa đất ở lần đầu phải xử lý theo phương án số 08/PA-UBND, 100% đất lần đầu các loại đất trên địa bàn 3 xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn, đăng ký đất đai 100% thửa đất ở chưa cấp GCN. Ngoài ra theo kế hoạch, năm 2021 tập trung gắn việc chỉ đạo thực hiện với việc xử lý vi phạm đối với người sử dụng đất không phối hợp thực hiện kê khai</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường

	<p>đăng ký đất đai</p> <p>Quá trình thực hiện, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn (Phòng Tài Nguyên và Môi trường) thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện và tháo gỡ các vướng mắc khó khăn (nhất là tại các hội nghị kiểm điểm). Riêng đối với các trường hợp thửa đất có biến động về ranh giới, phần diện tích tăng được UBND cấp xã chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn xác minh, làm rõ nguồn gốc; trường hợp xác định không lấn chiếm thì được cấp GCN QSD đất theo diện tích thực tế đang sử dụng và không phải nộp tiền sử dụng đất, không có việc gây khó khăn, cản trở khi lập hồ sơ cấp GCN QSD đất đối với diện tích này; trường hợp xác định có lấn chiếm hoặc đã sử dụng từ trước đây nhưng chưa được cấp GCN thì thiết lập hồ sơ cấp lần đầu bổ sung diện tích đồng thời với diện tích đã được cấp GCN và có thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành. Đồng thời, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc rà soát, phân loại hồ sơ để tiếp tục thực hiện quy trình cấp GCN QSD đất cho nhân dân.</p>	
2	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo có giải pháp xử lý, thu gom rác thải xây dựng trong thời gian tới trên địa bàn huyện?</i></b></p> <p>Theo quy định Luật bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan, trước khi các dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê xét phê duyệt. Trong hồ sơ môi trường phải đánh giá hiện trạng môi trường; phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục các tác động đối với môi trường trong dự án và khu vực xung quanh. Trong hồ sơ cũng như Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đều gắn trách nhiệm quản lý, giám sát chủ đầu tư thực hiện các giải pháp giảm thiểu các tác động môi trường, như: không khí, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn... trong đó có rác thải xây dựng.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

	<p>Nhằm tăng cường công tác quản lý trong hoạt động xây dựng, UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp phòng Tài Nguyên và Môi trường tham mưu văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác thu gom, xử lý rác thải xây dựng không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đô thị trong thời gian tới.</p>	
	<p><b>GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG: 03 Ý KIẾN</b></p>	
1	<p><i>Trong thời gian vừa qua, để tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản (tài trợ xây dựng 6 phòng học tại khu lẻ tại thôn Cao Lô, xã Ninh Sơn) UBND xã đã tổ chức vận động GPMB đối với 02 hộ dân (với diện tích 700m<sup>2</sup>). Tuy nhiên đến nay, chưa phê duyệt được phương án bồi thường GPMB?</i></p> <p>Thực hiện chương trình tài trợ của tổ chức phi chính phủ Nhật Bản năm 2017 tài trợ xây dựng 06 phòng học tại khu lẻ thôn Cao Lô, xã Ninh Sơn. Tại thời điểm đó UBND xã Ninh Sơn đã vận động 2 hộ gia đình có có đất nông nghiệp tại khu vực này để lấy đất nông nghiệp của hộ gia đình và triển khai xây phòng học (hộ ông Nguyễn Văn Hành, diện tích cả thửa 600 m<sup>2</sup>, diện tích lấy đất xây dựng 360 m<sup>2</sup>; hộ ông Doãn Văn Kha, diện tích cả thửa 480 m<sup>2</sup>, diện tích lấy đất xây dựng 480 m<sup>2</sup>). Cả 02 hộ gia đình đồng ý bàn giao đất để xây dựng phòng học trường tiểu học, hiện đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, UBND xã Ninh Sơn không lập hồ sơ để thực hiện trình tự thủ tục thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Do đó hiện không thể thực hiện trình tự thủ tục thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay UBND xã Ninh Sơn đã làm việc và thống nhất với các hộ nhận đổi đất nông nghiệp tại vị trí khác trên địa bàn thôn.</p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ninh Sơn</p>
2	<p><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thẩm định giá đất đối với khu đất tái định cư để các hộ (có đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường Vành Đai 4) thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước?</i></p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường</p>

	<p>Dự án thu hồi đất làm đường Vành Đai 4 có 15 trường hợp phải bố trí tái định cư. UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt giá từ năm 2019 (Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 4/3/2019), Quyết định giao đất từ năm 2020 (Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/4/2020) cho 14/15 trường hợp và đến nay đã cấp xong GCN QSD đất cho các hộ. Đối với 1 hộ còn lại hiện có 1 thành viên của hộ đã chết. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Ninh Sơn thiết lập hồ sơ để giao đất cho đồng sử dụng những người thuộc hàng thừa kế của người đã chết (nếu các thành viên đồng thuận); thời gian xong trong tháng 12 năm 2021.</p>	
3	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Trung Sơn kiểm tra, xác minh: dự án tu sửa, nâng cấp đường Tự - Dương Huy thi công xong từ năm 2020 nhưng đến nay người dân chưa nhận được tiền bồi thường GPMB?</i></b></p> <p>Liên quan đến ý kiến của cử tri: “Dự án tu sửa, nâng cấp đường Tự- Dương Huy thi công xong từ năm 2020 nhưng đến nay người dân chưa được nhận tiền bồi thường GPMB”, UBND huyện giao Trung tâm PTQĐ và CCN kiểm tra, xác minh kết quả như sau: Dự án cải tạo nâng cấp đường Tự- Dương Huy được triển khai năm 2019, Dự án do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, Trung tâm PTQĐ và CCN được giao nhiệm vụ lập hồ sơ bồi thường GPMB. Tuyến đường liên quan đến xã Bích Sơn (nay là thị trấn Bích Động) và xã Trung Sơn, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với địa phận xã Bích Sơn (nay là thị trấn Bích Động): Có thu hồi đất, đã có Quyết định thu hồi, phê duyệt phương án đã chi trả và thực hiện xong.</li> <li>- Đối với xã Trung Sơn: Dự án đi qua địa phận thôn Sơn Quang và thôn Tân Sơn, tuy nhiên phần diện tích chiếm dụng để mở rộng đường không ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp do vậy không thu hồi đất. Phần diện tích mở rộng chủ yếu là phần hành lang đường và phần mương đất hiện có.</li> </ul>	<p>Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND xã Trung Sơn</p>

	<b>NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 01 Ý KIẾN</b>	
1	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung cao thực hiện sớm hoàn thành các mục tiêu quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới: xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của UBND huyện?</i></b></p> <p>-Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu (Quảng Minh):</p> <p>+ Về thực hiện xã NTM kiểu mẫu đối với xã Quảng Minh: Gồm 04 tiêu chí: (1) Sản xuất-Thu nhập hộ nghèo; (2) Giáo dục-Y tế- Văn hóa; (3) Môi trường; (4) An ninh trật tự-Hành chính công. - Ngày 07/10/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và khả năng thực hiện xã Nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Quảng Minh, mời các Sở (LĐTB&amp;XH, VHNT&amp;TT, TNMT và VPĐP NTM tỉnh) và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Tại buổi làm việc các Sở cho thấy được những thách thức rất lớn khi thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã Quảng Minh, qua đánh giá thực tế xã NTM kiểu mẫu đã hoàn thành 2/4 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt:</p> <p>+ Chỉ tiêu số 1.3 Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo). Theo rà soát năm 2020, trên địa bàn xã có 29 hộ nghèo, đến nay có 08 hộ không thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo.</p> <p>+ Tiêu chí 3 Môi trường: Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên-Chưa đạt. Dự kiến thực hiện hoàn thành xã NTM kiểu mẫu trong tháng 11/2021. - Về thực hiện xã NTM nâng cao</p> <p>+ Ngày 09/9/2021, Đoàn thẩm định xã NTM nâng cao của tỉnh đã tiến hành thẩm định kết quả xây dựng xã NTM nâng cao đối với 02 xã Quảng Minh, Tăng Tiến (tại Hội nghị Đoàn thẩm định cơ bản nhất trí công nhận 02 xã hoàn thành xã NTM nâng cao). Ngày</p>	Phòng Nông nghiệp và PTNT

	<p>15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND công nhận xã Quảng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Riêng đối với xã Tăng Tiến, Tiêu chí số 12-An ninh trật tự đến nay chưa được đánh giá (do liên quan đến trọng án xảy ra năm 2019) nên đến nay chưa thể công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; dự kiến trong tháng 12/2021, UBND Tăng Tiến sẽ hoàn thành hồ sơ Tiêu chí số 12-An ninh trật tự và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đối với 02 xã Việt Tiến, Hương Mai: Ngày 08/10/2021 và ngày 12/10/2021, Tổ thẩm tra xã NTM nâng cao của huyện đã tiến hành thẩm tra kết quả thực hiện xã NTM nâng cao năm 2021, kết quả đánh giá 02 xã hoàn thành 14/14 tiêu chí. Đến nay đã trình UBND tỉnh thẩm định xong xã NTM nâng cao đối với 02 xã Việt Tiến, Hương Mai.</p> <p>- Về thực hiện thôn NTM kiểu mẫu Lũy kế đến nay đã công nhận 11/12 thôn NTM kiểu mẫu. Còn thôn Núi, xã Việt Tiến dự kiến thẩm định xong trong tháng 11/2021.</p>	
	<p><b>XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG: 11 Ý KIẾN</b></p>	
<p><b>1</b></p>	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện sớm triển khai thực hiện xây dựng dự án khu đô thị số 3 xã Tự Lạn (thuộc địa bàn thôn Cầu) đảm bảo về tiêu chí trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và đạt các tiêu chí trở thành phường theo kế hoạch của UBND huyện (trong đó có nội dung di chuyển trụ sở UBND xã ra khu vực này)?</i></b></p> <p>Dự án cử tri nêu thuộc đề án Quy hoạch chi tiết khu đô thị xã Tự Lạn do Công ty cổ phần BV LAND tài trợ kinh phí; UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư lập đề án. Hiện đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 257/QĐ ngày 23/3/2021; ngày 19/8/2021 UBND huyện đã có Tờ trình số 265/TTr-UBND đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, Sở đã tổ chức hội nghị thẩm định và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi đề án được phê duyệt UBND huyện sẽ giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện các bước theo quy định.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch</p>

2	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai xây dựng các hạng mục còn lại của đền thờ tiền sĩ Thân Nhân Trung (Giai đoạn 3) thị trấn Nénh?</i></b></p> <p>Giai đoạn 3 của dự án đền thờ tiền sĩ Thân Nhân Trung bao gồm các hạng mục: Sân vườn, hồ thác bút, đồi cảnh quan, gác chuông... UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ đầu tư và đang tiến hành thi công, dự kiến hoàn thành trước tết âm lịch 2022.</p>	<p>Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện</p>
3	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện yêu cầu đơn vị thi công sớm hoàn thiện hạ tầng các dự án đã tổ chức đấu giá, cấp GCNQSD đất cho nhân dân; đồng thời có giải pháp đối với những trường hợp đã trúng đấu giá nhưng không xây dựng được nhà ở (liên quan đến các hộ có đất thu hồi, chưa nhận tiền ra cản trở thi công xây dựng)?</i></b></p> <p>UBND huyện giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, trong đó có các dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư trên địa bàn (Tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất).</p> <p>Đối với các dự án Hạ tầng khu dân cư chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, GPMB; trước khi dự án được triển khai thi công, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn GPMB, UBND các xã thị trấn (nơi có dự án) đã thực hiện kê khai, quy chủ, lập phương án hỗ trợ, bồi thường GPMB được phê duyệt và tiến hành chi trả tiền đến các hộ dân có đất bị thu hồi. Sau khi có mặt bằng sạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung triển khai thi công hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được duyệt để đảm bảo về hạ tầng cơ bản đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (<i>Trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện trình UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan thẩm định giá đất – Có tổ chức kiểm tra thực tế hạ tầng công trình đủ điều kiện để thẩm định giá</i>).</p> <p>Đối với những vị trí mặt bằng bị vướng mắc do người dân chưa đồng thuận nhận tiền</p>	<p>Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn</p>

	<p>bồi thường, GPMB nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công (chưa thi công được). Sau khi có mặt bằng thi công, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án chỉ đạo Nhà thầu thi công sớm hoàn thiện hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.</p>	
4	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư sớm bàn giao hạ tầng lưới điện cho ngành điện để đảm bảo việc duy tu, sửa chữa cung cấp điện cho nhân dân?</i></b></p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri: Việc bàn giao hạ tầng lưới điện của các Khu dân cư, Khu đô thị đã được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư sau khi triển khai thi công hoàn thành thi công các công trình, hạng mục công trình, trong đó có hạng mục hạ tầng lưới điện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho ngành điện quản lý để kịp thời cung cấp điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Nénh chủ trì, phối hợp với Điện lực Việt Yên cùng các cơ quan có liên quan kéo lưới điện phục vụ nhân dân Khu dân cư dịch vụ My Điện, thị trấn Nénh để đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân?</i></b></p> <p>Dự án hệ thống điện khu đất dịch vụ My Điện được thực hiện khởi công từ cuối năm 2019, với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Do công ty TNHH Gia Hưng thi công xây dựng. Sau khi nhận được ý kiến của một số hộ dân có đất và đang sinh sống tại khu vực đất dịch vụ My Điện (dãy MD45, 46) phản ánh. UBND thị trấn Nénh đã liên tục đón đốc Giám đốc Công ty TNHH Gia Hưng đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt các trạm và hệ thống lưới điện để phục vụ cho nhân trên đang sinh sống tại khu đất dịch vụ My Điện. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chậm, đến cuối tháng 4/2021, Công ty đã thực hiện việc nhập các loại vật tư, thiết bị để thực hiện nốt các hạng mục còn lại của dự án. Nhưng do tình hình dịch bệnh bùng phát vào ngày 08/5/2021 tại TDP My Điện 2 nên dự án không thể tiếp tục thực hiện. Đến tháng 7/2021 sau khi tình hình dịch ổn định, UBND thị trấn Nénh tiếp tục đón đốc Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành dự án để bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, Công ty đã thực</p>	UBND thị trấn Nénh chủ trì, phối hợp với Điện lực



	<p>hiện xong các hạng mục đủ điều kiện có thể cấp điện phục vụ nhân dân tại khu đất dịch vụ My Điền.</p> <p>Ngày 16/11/2021, UBND thị trấn Nénh đã có công văn số 505/UBND-VP ngày 16/11/2021 về việc đề nghị giao quản lý vận hành và ký đồng hồ mua bàn điện khu đất Dịch vụ 72 m<sup>2</sup> của TDP My Điền. Như vậy, đến nay công trình thi công hệ thống lưới điện khu đất dịch vụ My Điền đã cơ bản hoàn thành và chờ cấp có thẩm quyền cùng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng để phục vụ nhân dân.</p>	
6	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường mầm non xã Hương Mai thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2023 sang năm 2022 do theo kế hoạch của UBND xã phân đầu hoàn thiện công nhận đạt chuẩn vào năm 2022?</i></b></p> <p>Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư xây mới trường mầm non xã Hương Mai vào năm 2024. Hiện kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2022 đã tập trung vào các dự án hạ tầng để phục vụ đưa huyện trở thành đô thị loại 4 và trở thành thị xã vào năm 2025 nên áp lực về nguồn kinh phí rất lớn, không thể bố trí xây dựng mới trường Mầm non Hương Mai vào năm 2022. Bên cạnh đó, hiện khu đất dự kiến xây dựng trường mầm non của xã Hương Mai chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, trong khi đó thời gian để hoàn thành đầu tư xây dựng xong phải có thời gian 02 năm nên không thể kịp đáp ứng đạt chuẩn vào năm 2022. UBND huyện sẽ bố trí đầu tư khi phù hợp về quy hoạch và kinh phí.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
7	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện yêu cầu nhà đầu tư (Công ty cổ phần Ban Mai) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn do tiến độ đầu tư hoàn thành công tác GPMB trong năm 2021 làm ảnh hưởng đến tâm lý canh tác nông nghiệp trên phần diện tích nêu trên?</i></b></p> <p>Cụm công nghiệp Tiên Sơn -Trung Sơn đã được UBND tỉnh Bắc Giang thành lập tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 23/10/2020. Tuy nhiên khi chủ đầu tư (<i>liên danh Công</i></p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

	<p>ty cổ phần đầu tư xây dựng 595 và Công ty TNHH Ban Mai) tiến hành khảo sát lập quy hoạch chi tiết có một phần đất chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/9/2019. Để đảm bảo các điều kiện lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp nêu trên, chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Ninh Sơn tham mưu cho UBND huyện hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên để đảm bảo mục tiêu lập dự án.</p> <p>Việc triển khai các thủ tục thu hồi, bồi thường GPMB, đầu tư dự án sẽ được thực hiện sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p>	
8	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn trong quá trình thực hiện lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các đồ án các khu dân cư, đô thị cần thực hiện đồng bộ các hạng mục như: cấp, thoát nước, hạ tầng điện... để đảm bảo đời sống, sinh hoạt của nhân dân?</i></b></p> <p>Theo quy định trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, các quy hoạch tổng thể mặt bằng đều phải khảo sát, đánh giá hiện trạng, đưa ra những vấn đề cần giải quyết và đề xuất phương án tối ưu để khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực một cách hợp lý, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành như: cấp, thoát nước, hạ tầng điện, thông tin liên lạc, môi trường... nhằm phục vụ đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội cho người dân sống trong đồ án, cũng như nhân dân trong khu vực.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
9	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn trong việc quy hoạch, thiết kế xây dựng các Trường, các phòng học cần có quy hoạch tổng thể, bám vào các quy định và cần có sự phối hợp tham gia ý kiến của các ngành, nhà trường (đơn vị sử dụng)?</i></b></p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

	<p>Trong thời gian qua, dự án đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn huyện đa phần là cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung trong khuôn viên hiện trạng của trường. Để hạn chế những bất cập trong quy hoạch, thiết kế xây dựng (giữa các công trình cũ và mới), UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát toàn bộ các trường học trên địa bàn, tổng hợp theo đề án phát triển giáo dục của huyện. Lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng đối với những trường dự kiến mở rộng quy mô và phương án cải tạo đảm bảo phù hợp với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với các dự án thực hiện theo Kế hoạch đầu tư Công năm 2022 đã được duyệt, Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD, UBND các xã, thị trấn, phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch tổng thể, phương án kiến trúc để đồng bộ với những hạng mục công trình hiện trạng và trình UBND huyện xem xét chấp thuận hoặc phê duyệt theo quy định.</p>	
<p><b>10</b></p>	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo trong công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cần quan tâm quy hoạch các khu vực sinh hoạt cộng đồng như: nhà văn hóa, cây xanh, mặt nước tại các KDC mới để phục vụ nhân dân?</i></b></p> <p>Theo các Thông tư ban hành kèm theo Quy chuẩn Việt Nam quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng hành hành hướng dẫn thực hiện các Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực xây dựng có quy định rõ việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị. Trên thực tế trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện đều bố trí các công trình xã hội (<i>nhà văn hóa, đất giáo dục...</i>), diện tích đất cây xanh mặt nước đảm bảo đủ và vượt tiêu chuẩn đô thị loại IV để phục vụ người dân sống trong đồ án, cũng như nhân dân khu vực lân cận.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>

<p>11</p>	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm hành lang giao thông tại các tuyến đường tỉnh, đường Quốc lộ chạy qua địa bàn các xã, thị trấn?</i></b></p> <p>Trên địa bàn huyện hiện có các tuyến QL1 (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang), QL37, QL17 (qua xã Nghĩa Trung), ĐT295B, ĐT298, ĐT298B, ĐT297B (đoạn Kè Bài - QL37 - Song Vân Tân Yên), ĐT288 (Tiên Sơn đi Hiệp Hòa) và tuyến Vành đai 4 chạy qua. Trong đó các vi phạm chủ yếu là dựng công trình tạm, dựng lều quán mua, bán hàng, mái che, cây, biển quảng cáo trong phạm vi hành lang trên các tuyến QL1 và đường gom QL1; QL37 đoạn qua thị trấn Nénh và xã Hồng Thái; tái vi phạm nhiều lần...vv.</p> <p>Để tổ chức thực hiện, trong năm 2021 UBND huyện đã có một số văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 16/3/2021 của UBND huyện Việt Yên về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2021; Công văn số 2048/UBND-VP, ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải tỏa các lều quán, lán, trại trái phép trên địa bàn huyện; Công văn số 2049/UBND-KTHT, ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về việc giải tỏa hành lang ATGT, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên); Quyết định số 1148/QĐ-UBND, ngày 22/3/2021, thành lập Tổ công tác của huyện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt năm 2021.</p> <p>Kết quả: Đối với tuyến QL1 và đường gom; QL37 đoạn qua thị trấn Nénh và xã Hồng Thái từ đầu năm đến nay, UBND huyện giao cho Đội quản lý trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường phối hợp với các xã, thị trấn giải tỏa nhiều lần (4 lần) với trên 250 lượt trường hợp vi phạm dựng lều quán mua, bán hàng trong phạm vi hành lang; tham gia phối hợp giải tỏa hành lang ĐT298 tổng số 743 hộ có công trình, mái che, cây, cành cây, biển quảng cáo...vv đảm bảo đủ mặt bằng để nâng cấp mở rộng đường. Các tuyến còn lại cơ bản qua các khu dân cư duy trì không để phát sinh mới vi phạm ra ngoài phần hiện trạng ảnh hưởng tới trật tự giao thông.</p>	<p>Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường; UBND các xã, thị trấn</p>
<p><b>TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ: 08 Ý KIẾN</b></p>		

1	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các khu cách ly để sửa chữa hệ thống điện (các cơ sở trường học làm khu cách ly tập trung)?</i></b></p> <p>Các khu cách ly y tế tập trung của huyện khi đi vào hoạt động đã được UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm chủ đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa các khu cách ly tập trung, trong hạng mục dự án có cải tạo, sửa chữa hệ thống điện nước.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
2	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc thanh toán chi phí tiền ăn cho các đối tượng thực hiện cách ly tập trung cũng như điều trị F0?</i></b></p> <p>Để việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người bị cách ly y tế tập trung đúng với quy định, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính – Kế hoạch có Văn bản hướng dẫn số 256/TCKH-NS ngày 09/7/2021 về việc hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch covid- 19 trên địa bàn huyện, trong đó tại điểm a, khoản 2.1, mục 2 đã hướng dẫn chi tiết về hồ sơ chứng từ thanh quyết toán suất ăn cho người thực hiện cách ly y tế. Các xã, thị trấn chỉ đạo công chức tài chính xã, thị trấn quan tâm thực hiện.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
3	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để chi trả tiền cho nhân công xúc rác từ bãi tập kết lên xe chở rác (do các bãi tập kết rác xa khu dân cư không dùng xe kéo tay mà sử dụng các xe tự chế để vận chuyển như xã Tiên Sơn).</i></b></p> <p>Hiện nay công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 14 xã, thị trấn (<i>Thị trấn Nénh, Bích Động, Hồng Thái, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn, Tăng Tiến, Trung Sơn, Tiên Sơn, Quảng Minh, Vân Hà, Hương Mai, nghĩa Trung và Minh Đức</i>) đang được thực hiện theo Hợp đồng số 2408/2020/HĐKT ngày 24/8/2020 về gói thầu số 01, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại bãi tập trung của huyện, tưới nước rửa đường. Về việc chi trả kinh phí cho nhân công xúc rác từ bãi tập kết lên xe rác, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai việc thu phí theo quy định tại Quyết định 920/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đồng thời quản lý, bố trí nguồn kinh phí để chi trả nhân công thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.</p>	Tài nguyên và môi trường

4	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng tuyến mương dài khoảng 1km (đoạn từ thôn Đầu qua thôn Cầu đến thôn Nguộn, xã Tụ Lạn)?</i></b></p> <p>UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với UBND xã Tụ Lạn khảo sát, khái toán dự trù kinh phí cần thực hiện, cân đối nguồn vốn ngân sách huyện trình UBND huyện xem xét hỗ trợ.</p>	Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với UBND xã Tụ Lạn
5	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí để xây dựng đường giao thông, thủy lợi và hỗ trợ kinh phí triển khai các vùng, các khu sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện (vùng chuyên sản xuất rau, vùng trồng lúa...) để phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện?</i></b></p> <p>Hàng năm, UBND huyện đã bố trí kinh phí cho phát triển sự nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện. Cụ thể, năm 2021 bố trí 4.685 triệu đồng thực hiện 09 công trình thủy lợi nội đồng trong dự toán giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, ngoài ra UBND huyện còn hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn nhằm cứng hóa giao thông nội đồng, cải tạo trạm bơm cục bộ, xây dựng kênh mương. Nhằm bảo vệ 17 vùng chuyên canh lúa với 1.891ha, 11 vùng chuyên canh rau màu cây thực phẩm khoảng 356ha đã được phê duyệt và phục vụ sản xuất nông nghiệp nói chung toàn huyện năm 2022. Đến nay, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và PTNT) khảo sát thực tế và bố trí kinh phí sự nghiệp năm 2022 và những năm tiếp theo để cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương và công trình thủy lợi phục vụ cho việc sản xuất thuận lợi tại các vùng chuyên đã được quy hoạch.</p>	Phòng Nông nghiệp và PTNT
6	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện có phương án hỗ trợ kinh phí cho các Tổ Covid cộng đồng để triển khai công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn?</i></b></p> <p>Căn cứ các quy định của Chính phủ và của tỉnh (Nghị quyết số 16/NQCP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 28/HDLNSTC-SYT ngày 09/2/2021 của Liên sở Tài chính, Y tế hướng dẫn một số nội dung về bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) thì Tổ Covid cộng đồng không thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Tổ Covid cộng đồng</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch

	<p>trong đợt dịch vừa qua, UBND huyện đã hỗ trợ 500.000 đồng/Tổ Covid cộng đồng từ nguồn kinh phí tài trợ, viện trợ phòng chống dịch. Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ chi của ngân sách huyện phải tập trung nguồn lực để chống dịch và thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, UBND huyện không xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí cho các Tổ Covid cộng đồng. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng căn cứ quy chế hoạt động, căn cứ nguồn kinh phí tài trợ viện trợ phòng chống dịch của các xã, thị trấn để hỗ trợ các Tổ Covid cộng đồng.</p>	
7	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện bổ sung danh mục dự án đầu tư công năm 2022 đối với khu đền thờ Thân Công Tài (Hạng mục: Đường giao thông)?</i></b></p> <p>Đường giao thông vào cổng đền thờ Thân Công Tài đã được xã hội hóa để thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Hiện dự án đang được triển khai thi công.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
8	<p><b><i>Đề nghị UBND huyện thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất , thiết bị văn hóa (các trường học, nhà văn hóa) trên địa bàn huyện?</i></b></p> <p>UBND huyện đã ban hành Đề án số 148/ĐA-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện về “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 166/ KHUBND ngày 16/7/2021 Kế hoạch thực hiện đề án trong đó đã đề cập các nội dung bao gồm đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị văn hóa tại các nhà văn hóa cấp huyện, cấp xã và cấp thôn trên địa bàn huyện.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
II	<b>LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI: 01 Ý KIẾN</b>	
1	<p><b><i>Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện có giải pháp quản lý công nhân sau khi trở lại làm việc tại các KCN trên địa bàn; đề nghị triển khai tiêm vắc xin cho khu vực các xã phát triển công nghiệp?</i></b></p> <p><b><i>1. Giải pháp quản lý công nhân sau khi trở lại làm việc tại các KCN trên địa bàn</i></b></p> <p>Công tác phòng chống dịch đối với người lao động khi quay trở lại làm việc, đến cư trú, thuê nhà trọ tại các Nhà trọ/ khu ở trọ trên địa bàn huyện tập trung tại các xã có Khu công nghiệp của tỉnh trên địa bàn huyện là nhiệm vụ rất quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-</p>	Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện

19 ở huyện, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, của Huyện ủy - UBND huyện và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện, Vì vậy trước khi người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp. Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện đã chủ động triển khai các giải pháp, phòng, chống dịch, kết quả cụ thể:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện về làm sạch Nhà trọ khu vực Núi hiều và sắp xếp nhà trọ an toàn, ký túc xá an toàn. Tính đến ngày 15/8/2021 kết quả có 1.567 phòng trọ an toàn với 3.134 công nhân cư trú thuộc các Công ty đã ký hợp đồng HOSISEN, FORCOM, RONGXIN, SAMWANG.

- Chỉ đạo rà soát nhà trọ, người ở trọ. Kết quả vào tháng 7/2021 toàn huyện có 3.580 hộ kinh doanh nhà trọ, tương ứng với 58.283 phòng trọ; số liệu rà soát tại thời điểm hiện nay toàn huyện có tổng số là nhà trọ: 3716, tổng số phòng trọ 54.429 phòng, số người ở trọ: 59.896 người.

- Trên cơ sở các quy định về phòng chống dịch đối với Nhà trọ. Ban chỉ đạo huyện đã triển khai và cụ thể hóa các nội dung phòng chống dịch đối với Nhà trọ/ khu nhà trọ. Ban hành Quy định số 2151/QĐ-BCĐ ngày 14/7/2021 Quy định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trọ/ cơ sở lưu trú; Quyết định số 7668/QĐ-BCĐ ngày 06/9/2021 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covi-19 nhà trọ/Khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, nhà ở cho thuê, lán trại công trường đang thi công (*sửa đổi bổ sung*) được triển khai đến Chủ các nhà trọ và người ở trọ; BCĐ huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trong nhà trọ, trong đó: đoàn 1 do Trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn và 17 Tổ kiểm tra tại 17 xã, thị trấn do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng; đoàn 02 ( làm 2 tổ) do Phó trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng và Trưởng phòng y tế làm tổ trưởng thực hiện kiểm tra tại 06 xã có tập trung nhiều nhà trọ.

- UBND xã, thị trấn đã tập trung triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định của BCĐ có liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 đối với Chủ các Nhà trọ/ khu nhà trọ; Thực hiện ký cam kết 100 % số chủ nhà trọ với UBND xã, thị trấn, Ký cam kết của Người ở trọ với



Chủ trọ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; Các chủ nhà trọ lập sổ theo dõi người ở trọ tương đối đầy đủ các thông tin, Yêu cầu thực hiện khai báo y tế trước khi vào nhà trọ đối với 100 % người ở trọ..

- Lực lượng công an huyện, công an xã, thị trấn tăng cường quản lý lưu trú, Lập sổ sách theo dõi tạm trú đăng ký tạm trú với Công an xã 30.986 người; Đã thành lập được 30 nhóm Zalo giữa chủ nhà trọ và Công an xã, thị trấn. Tiến hành kiểm tra 132 cơ sở cho thuê trọ. Lập biên bản, ra quyết định xử phạt 74 cơ sở vi phạm về hành vi “Không đăng ký tạm trú theo quy định” với tổng số tiền 14.800.000đồng.

-Thành lập Tổ Covid Covid nhà trọ, duy trì hoạt động có 289 nhóm với 912 thành viên; Kết nối nhóm Zalo giữa chủ nhà trọ với người ở trọ. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cài đặt ứng dụng Bluzon, PC-COVID đối với chủ nhà trọ, người ở trọ, tạo mã QR code tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai lấy mẫu xét nghiệm và Tiêm chủng, Khai báo y tế, truy vết; In cấp phát 51 .000 tờ rơi tuyên truyền về Phòng chống dịch nhà trọ cấp phát cho chủ nhà trọ và người ở trọ.

Trong đợt dịch từ ngày 26/10 đến nay. Ban chỉ đạo huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với các nhà trọ/ khu nhà trọ trên địa bàn; khi phát hiện có F0 đã khẩn trương xử lý triệt để các nhà trọ có F0 (đưa đi điều trị F0, điều tra truy vết, phong tỏa tạm thời nhà trọ, cách ly tập trung F1, thực hiện xét nghiệm, khi đã an toàn gỡ bỏ phong tỏa); áp dụng biện pháp cách ly phù hợp với toàn bộ công nhân thuộc các xưởng có liên quan đối với Công ty TNHH LUXSHARE - ICT Quang Châu hiện nay đã kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế mức độ lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng và các doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại Công ty TNHH LUXSHARE ( Xưởng D1, D2 tầng 3), KCN Vân Trung đã và đang diễn biến phức tạp. UBND tỉnh, Ban Quản lý KCN của tỉnh và BCĐ huyện đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm kiểm soát được ổ dịch này.

## **2.2. Công tác triển khai tiêm vắc xin cho khu vực các xã phát triển công nghiệp**

UBND huyện đã ban hành kế hoạch tiêm chủng Vắc xin phòng bệnh Covid-19 giai

đoạn 2021- 2022; đối tượng tiêm chủng được thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày của Chính phủ; Căn cứ vào lượng vắc xin được cấp; UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và lịch tiêm cụ thể cho từng nhóm đối tượng theo thứ tự ưu tiên.

Kết quả đến hết ngày 16/11/2021, toàn huyện đã tổ chức tiêm được cho đối tượng trên 18 tuổi Mũi 1 là 127. 904 đạt tỷ lệ 92, 3; Mũi 2 là 29.121 đạt tỷ lệ 21 % ; triển khai tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi đến 18 ( đã tiêm tại các trường THPT công lập và ngoài công lập, TTGD TX-DN), mũi 1 là 5.560 /17168 đạt tỷ lệ 32, 4 %.

Tại các xã có khu cụm công nghiệp Hồng Thái, Vân Trung, Tăng Tiến, Quang Châu, thị trấn Nénh. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện ưu tiên về vắc xin, chỉ đạo các xã ,thị trấn điều tra lập danh sách đối tượng trên 18 tuổi, phân theo các nhóm theo thứ tự ưu tiên. Kết quả Tiêm chủng đến hết ngày 17/11/2021: Vân Trung: 7.294/5951 người 122, 6 %, Mũi 2 1.796 đạt 24 %; Hồng Thái mũi 1 là 7508/ 6715 đạt 111,8 %, mũi 2 là 1591 đạt 22 % ( trong đó có cả công nhân bên KCN, xã chưa tách được) ; Thị trấn Nénh mũi 1 là 14. 666/ 15. 2021 đạt 96,4 %; mũi 2 là 3.310 đạt 22,6 %; Quang Châu 6.933/8218 đạt 85, 1% ; Tăng Tiến mũi 1 là 5.942/6342 đạt 93,7 %, mũi 2 1.257 đạt 19,8 %.

Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 24/11/2021 tổ chức tiêm mũi 2 loại vắc xin VERO CELL với số lượng 55.190 liều cho đối tượng trên 18 tuổi, kết quả tiêm mũi 2 toàn huyện là 84. 331 người đạt 66 %.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, thị trấn rà soát, nắm danh sách đối tượng chưa tham gia tiêm chủng ( cả đối tượng tạm trú) và đối tượng mắc bệnh nền để tổ chức điểm tiêm chủng cho phù hợp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiêm cho đối tượng trẻ em đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi được cấp vắc xin.